

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

59070973

Date : 13 ก.พ. 2559

Page :

13

No :

ภัยแล้งจุด 'น้ำตาล' หาย 1 ล้านตัน

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) กล่าวถึงแนวโน้มการผลิตน้ำตาลปีใหม่ว่า ตัวเลขล่าสุดภายหลังการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามีจนถึงวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา มีอ้อยเข้าหีบแล้ว 59.64 ล้านตันอ้อย ที่ค่าความหวาน 11.29 ซีซีเอส อัตราการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 95.61 กิโลกรัม ต่อตันอ้อย ซึ่งปริมาณอ้อยที่ผลิตได้มีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง ทำให้ต้นอ้อยเติบโตไม่เต็มที่ ดังนั้นภายในเดือนก.พ.นี้ ทางสอน.จะหีบหวนตัวเลขอ้อยเข้าหีบอีกครั้ง คาดว่าผลผลิตอ้อยรวมจะอยู่ที่ 100 ล้านตันอ้อย ลดลงกว่าช่วงปลายปีที่ประเมินว่าอ้อยที่ได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 109 ล้านตัน

สำหรับปริมาณอ้อยจะสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ 10.1-10.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ 11.1 ล้านตัน หรือลดลง 1 ล้านตัน จากการประเมินเบื้องต้น

คาดว่าปีนี้ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับเงินลดลงประมาณ 1.5 - 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ต้องติดตามอีกครั้งว่า รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในห้วงฤดูจะลดลงเท่าไร เพราะต้องขึ้นอยู่กับมูลค่าการบริโภคในประเทศ และราคาอ้อยในตลาดโลก

"จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า การบริโภคน้ำตาลภายในประเทศเพิ่มขึ้น สอน.เตรียมที่จะปรับปริมาณการใช้น้ำตาลเพิ่มเป็น 25 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้นจากการประมาณการเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 24.5 ล้านกระสอบ หรือเพิ่ม 5 แสนกระสอบ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารมีการใช้น้ำตาลเพิ่มขึ้น" นายสมศักดิ์ กล่าว

ขณะที่รายได้จากการส่งออก ต้องติดตามว่าราคาส่งออกในตลาดโลกที่อยู่ระดับใด ปัจจุบันน้ำตาลส่งออก(โคเวตา ช.) ขายแล้ว 60% เพราะช่วงเปิดหีบราคาน้ำตาลเหลือเพียง 11 เซนต์ต่อปอนด์ และต่อมาเพิ่มเป็น 16 เซนต์ต่อปอนด์ จนล่าสุดอยู่ที่ 13 เซนต์ต่อปอนด์

ดังนั้น 40% ที่เหลือจึงต้องติดตามว่าราคาที่ขายได้จะอยู่ที่เท่าไร ทำให้ทั้งอุตสาหกรรมมีรายได้เท่าไร โดยโรงงานในฐานะผู้ส่งออกจะ

ยึดราคาจากการจำหน่ายของโคเวตา ช. เป็นหลัก จึงจะขายน้ำตาลไปต่างประเทศ ต้องติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทว่าจะอ่อนค่าเพิ่มหรือไม่

ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ปัจจุบันมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการจัดการแหล่งน้ำ วงเงิน 5 พันล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อแก่ชาวไร่อ้อยรายละ 5 แสนบาท โดยชาวไร่อ้อยจะจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งที่เหลือกระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้เงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) เข้าดูแล แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า

"โครงการสินเชื่ออ้อย 5 พันล้านบาท หากได้รับอนุมัติจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และลดต้นทุนการผลิตอ้อย ผ่านการลงทุนจัดการแหล่งน้ำ การซื้อรถตัดอ้อย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเผาไร่อ้อย ทำให้ได้อ้อยสดที่มีคุณภาพดี เข้าโรงงาน และได้ราคาส่งขึ้น"